

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 30.66 บาท แนวโน้มแกว่งกรอบแคบ 30.5-30.7 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.66 บาท ทรงตัว จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.65 บาท ค่าเงินบาท มีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบแคบๆ รอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payroll) ของสหรัฐที่รายออกมาในคืนนี้คาดการณ์การเคลื่อนไหววันนี้ กรอบ 30.50-30.70 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.66 บาท ทรงตัวจากวานนี้ โดยประเมินว่าเงินบาทในวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบแคบๆ เพื่อรอติดตามข้อมูลตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payroll) เดือน มิ.ย.ปี นี้ ของสหรัฐที่จะรายงานออกมาในคืนนี้

*คาดการณ์การเคลื่อนไหววันนี้ 30.50-30.70 บาท

“ภาพรวมวันนี้เงินบาทจะนิ่งๆคงแกว่งค่อนข้างแคบเพื่อติดตามข้อมูลตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ เดือน มิ.ย. หลังจากช่วงตัวเลขการค้าภาคเอกชนของสหรัฐที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วถือว่าชะลอตัว ส่วนเมื่อวานนี้ตลาดสหรัฐก็หยุดทำการด้วย” นายสรรค์ กล่าว

*วานนี้ ตลาดเงินสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันชาติสหรัฐ

*ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ข้อมูลตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payroll) เดือน มิ.ย.

ปี นี้ ของสหรัฐที่รายออกมาในคืนนี้ที่จะออกในคืนนี้ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่น่าไปมีส่วนในการพิจารณานโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด(FOMC) มีกำหนดการประชุมดอกเบี้ยนโยบายในช่วงปลายเดือน ก.ค. นี้ซึ่งธนาคารกสิกรไทยคาดว่ามีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยลง และจะลดดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายปี นี้จากผลกระทบของประเด็นสงครามการค้า(Trade War) ที่มีผลให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.76 จากวานนี้ 96.77

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 2,452.53 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,599.63 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 30.620 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้